

คำนำ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม เรียกโดยย่อว่า ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผล สอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อทราบข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกระทรวงต่าง ๆ เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป แนวทางการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม และเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานในการนำประเด็นข้อเสนอแนะไปใช้ในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของส่วนราชการ

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นแก่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวในปีต่อๆ ไปจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถดำเนินการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและการควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



<https://bit.ly/๒VzPupY>

สารจากประธาน ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงยุติธรรม

รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ฉบับนี้ เป็นรายงานที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานภารกิจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่ององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง



ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม

ในปี ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินงานในปีที่สองของคณะกรรมการชุดนี้ ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และครบสองวาระติดต่อกันของกระผมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม

การดำเนินการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ในปี ๒๕๖๔ ได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในการมอบนโยบาย ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ดังที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ขอขอบพระคุณทุกองค์กรและทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำหรับปี ๒๕๖๕ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ยังคงมีภารกิจที่สำคัญในการดำเนินการให้บังเกิดผล โดยมุ่งที่จะเห็นการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด ทัวถึงและเป็นธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานต่อไป

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป	๑
โครงสร้าง ค.ต.ป.ประจำกระทรวงยุติธรรม	๑
อำนาจหน้าที่	๓
ส่วนที่ ๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	๓
ประเด็นการตรวจสอบ	๓
วิธีการตรวจสอบและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน	๕
การประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม	๕
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม	๖
๑. รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ประเด็นการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน การตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.	๖
๒. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ์	๖
๓. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	๘
๔. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๙
๕. รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการประเด็นการติดตามเพื่อสนับสนุน การแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติโควิด-๑๙ ของกระทรวงยุติธรรม	๙
รายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม	๙
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ระเบียบ คำสั่ง แต่งตั้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม	
ภาคผนวก ข ประมวลภาพ	
ภาคผนวก ค คณะผู้จัดทำ	